

Ninh Bình, ngày 28 tháng 3 năm 2019

*
Số 466 - CTr/ĐU

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và Chương trình số 28-CTr/TU, ngày 01/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình số 35-CTr/ĐUK, ngày 25/3/2019 của Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, Đảng ủy trường Đại học Hoa Lư thống nhất xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 như sau:

I. Đánh giá tình hình.

Năm 2018, căn cứ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BTV Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh, các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh, Đảng ủy- Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chủ đề năm 2018 của BCH Đảng bộ tỉnh “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”, chủ đề của BCH Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh “Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, nhất là ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan tỉnh”. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong nhà trường được tăng cường; công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, bước đầu đạt những kết quả tích cực, được đông đảo cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên, sinh viên nhà trường đồng thuận, hưởng ứng, tích cực thực hiện.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong nhà trường có thời điểm chưa được thường xuyên, sâu rộng. cá biệt, đôi khi có những phòng, khoa, trung tâm, ban có thời điểm chưa thực sự gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm; chất lượng, hiệu quả sử dụng trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy- học chưa cao,...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong năm 2019, Đảng ủy nhà trường yêu cầu các cấp ủy, trường các đơn vị trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

II. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là: Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh

đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung năm 2018); Chỉ thị số 16- CT/TU, ngày 23/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Công văn số 1552- CV/TU, ngày 26/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Bí thư Chi bộ, Trưởng các đơn vị trực thuộc phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo để chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải đề ra chương trình- kế hoạch sát thực, phù hợp với thực tiễn nhà trường; cần xác định phòng, chống tham nhũng là một trong các tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội các Chi bộ, Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020- 2025. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy- học của nhà trường.

2. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện chủ đề năm 2019 của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện sai phạm trong nhà trường (nếu có).

Làm tốt công tác khuyến khích và bảo vệ những người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời xử lý nghiêm những người bao che, cố tình ngăn cản việc chống tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để vu khống, gây mất đoàn kết nội bộ theo đúng quy trình của pháp luật.

Tiếp tục triển khai đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng theo Chỉ thị số 10/CT- TTg, ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ tới toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên, sinh viên nhà trường.

3. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Công khai minh bạch trong hoạt động của nhà trường, các đơn vị trực thuộc và trách nhiệm giải trình của lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ liên quan đến quản lý tài chính, ngân sách, cơ sở vật chất, tài sản, văn phòng phẩm, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy- học, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo; tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức

ngành nghiệp; kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; cải cách hành chính theo quy định. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33- CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”.

4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của một số phòng, khoa, trung tâm, ban tham mưu trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, cơ sở vật chất, tài sản, văn phòng phẩm, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy- học, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tăng cường giám sát của các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong nhà trường.

III. Tổ chức thực hiện.

1. Văn phòng Đảng ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ:

- Xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, thiết thực, hiệu quả, sát với nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 về Ban Thường vụ Đảng ủy trường, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh theo quy định.

2. **Bí thư các Chi bộ và trưởng các đơn vị trực thuộc:** Tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 tại phiên sinh hoạt định kỳ tháng 4/2019; thường xuyên đôn đốc cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhân viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

3. **Các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các Chi bộ, Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Thanh tra nhân dân:** Tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của các đơn vị trong nhà trường.

Trên cơ sở Chương trình này, đề nghị các đồng chí Đảng ủy viên, các Chi bộ, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Khối (để báo cáo)
- Các đ/c Đảng ủy viên
- Bí thư các Chi bộ, đoàn thể
- Lưu VP.

**T/M ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ**
Vũ Văn Trường